

Thẻ IC (nimoca) được sử dụng trên nhiều phương tiện giao thông trên toàn quốc

Đây là thẻ cực kì tiện lợi và giá trị được sử dụng trên xe buýt, tàu điện, mua sắm, tích điểm. Ứng với số tiền đã sử dụng xe buýt thì quý khách sẽ được nhận điểm tích lũy. Quý khách sở hữu thẻ star nimoca và credit nimoca thì khi mua hàng ở các chi nhánh cửa hàng liên kết với nimoca sẽ được nhận điểm tích lũy

nimoca

khi sử dụng xe buýt sẽ được điểm tích lũy

Star nimoca

Quý khách cần đăng kí thành viên để nhận thẻ (miễn phí). Có thể được cấp phát lại thẻ khi bị mất. Quý khách cũng có thể tích điểm khi mua tại cửa hàng chi nhánh liên kết với nimoca

Credit nimoca

Quý khách phải đăng kí với 1 công ty tính dụng có liên kết. Có thể được cấp phát lại thẻ khi bị mất. Ngoài tích điểm bằng cách mua sắm, quý khách còn có thể tích điểm bằng cách dùng thẻ tín dụng (credit card). Quý khách có thể sử dụng dịch vụ tự động nạp thẻ

* Tùy thuộc vào cửa hàng và sản phẩm thì có thể có trường hợp quý khách không được nhận điểm tích lũy

● Quý khách sẽ được tự động giảm giá khi sở hữu nimoca trẻ em và nimoca cho người khuyết tật

Các công ty xe buýt có thể sử dụng ở thành phố saga

Saga City Buýt, Nishitetsu Buýt, Showa Buýt, Yutoku Buýt

Nơi bán vé

Trung tâm xe buýt ga Saga, văn phòng công ty xe buýt có sẵn, bên trong xe buýt Sagashi và xe buýt Yutoku
* Bên trong xe buýt chỉ bán nimoca

Cách nạp tiền vào thẻ

Trung tâm xe buýt ga Saga, bên trong xe buýt hoặc trụ sở xe buýt Sagashi, xe buýt Nishitetsu, xe buýt Showa, xe buýt Yutoku, trong khu vực ga đường sắt sử dụng chung trên toàn quốc, cửa hàng tiện lợi lớn trên toàn quốc, máy ATM của Seven Bank, v.v.

Giảm giá khi đổi xe

Khi quý khách sử dụng thẻ IC (nimoca), nếu quý khách chuyển xe mà vẫn cùng 1 điểm đến trong thời gian dưới 60 phút thì sẽ được giảm giá tối đa 90 yên.
Chỉ tại Trung tâm xe buýt ga Saga, bạn mới có thể được giảm giá khi di chuyển bất kể công ty xe buýt nào.

điểm tích lũy

Mỗi lần sử dụng xe buýt quý khách sẽ nhận được điểm tích lũy dựa vào số tiền xe buýt đã phải trả
* Quý khách không thể nhận được điểm tích lũy khi sử dụng vé tháng tới ga đã chỉ định

Saga City Buýt & Yutoku Buýt: **2%** Showa Buýt: **5%**

* Bạn không thể thanh toán bằng cách sử dụng One Coin Silver Pass của showa buýt (thời điểm 1/10/2023)

*** Thẻ IC, One Coin Silver Pass, được bán trên xe buýt của thành phố**

Nơi bán: Trung tâm xe buýt ga Saga, Văn phòng trung tâm Tòa thị chính Saga Góc tư vấn công dân, cục Giao thông vận tải thành phố Saga

**Giờ làm việc của quầy Trung tâm xe buýt ga Saga : Các ngày trong tuần 8:00-18:00, Thứ bảy và ngày lễ 8:30-17:00
Điện thoại: 0952-29-8137**

nimoca



Star nimoca



Hệ thống xác nhận vị trí của xe buýt

Có phải quý khách đã từng lo lắng không biết vị trí của xe buýt ở đâu, không biết xe buýt đã đi quá mất rồi hay không? khi đang đợi ở điểm đỗ xe buýt

những lúc như thế thì hệ thống xác nhận vị trí của xe buýt giúp quý khách biết vị trí của chuyến xe buýt mà mình muốn đi ở vị trí nào

● Saga City Buýt, Showa Buýt, Yutoku Buýt



Cách sử dụng tìm kiếm lộ trình Google Maps

Bạn cũng có thể kiểm tra thông tin trễ giờ của xe buýt bằng cách tìm kiếm lộ trình trên Google Maps. (Không bao gồm xe buýt Nishitetsu)

● Nishitetsu Buýt



Nishitetsu buýt Navi

Tim kiếm “にまつバスナビ” trên app store Nhật Bản

* Quét mã QR tại điểm dừng xe buýt vô cùng tiện lợi

Quý khách cũng có thể kiểm tra thông tin tàu điện ngầm và xe buýt trên Kyushu norimono-info.com



Kyushu norimono-info

● Ứng dụng MaaS “my route” chỉ có tại app store Nhật Bản

Là một ứng dụng có ba chức năng thuận tiện cho việc di chuyển.



Tim kiếm từ khóa “my route” trong cửa hàng ứng dụng (App store)

① Tim kiếm tuyến đường đa phương thức

Chỉ cần nhập điểm xuất phát và điểm đến của quý khách. chúng tôi sẽ đề xuất tuyến đường tốt nhất từ nhiều phương tiện giao thông khác nhau. Quý khách có thể chọn phương tiện di chuyển phù hợp nhất với “số lần chuyển xe”, “thời gian cần thiết” và “giá vé”.

② Đặt chỗ và thanh toán

Quý khách có thể dễ dàng đặt chỗ và thanh toán cho các chuyến tàu, xe buýt, taxi, ô tô cho thuê, v.v.

* Không bao gồm một số dịch vụ.

③ Thông tin sự kiện và địa điểm

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về các sự kiện và thông tin du lịch.